

บาท/ดอลลาร์ฯ เช้านี้ เปิด 32.20 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 32.15-32.50 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 32.20 บาท อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 32.17 บาท แนวโน้มอ่อนค่า หลังความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกกดดันสกุลเงินเอเชีย สินทรัพย์เสี่ยง คาดกรอบวันนี้ 32.15-32.50 บาท

* นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยตลาดการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่า ในช่วงคืนที่ผ่านมาตลาดการเงินสหรัฐเข้าสู่ภาวะวิกฤตอีกครั้ง เมื่อดัชนี S&P500 ปรับตัวลงถึง 12% ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีก็ปรับตัวลง 24bps มาที่ระดับ 0.72% พร้อมกันกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลง 9.6% และระดับ 28.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

* ประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจมาก คือการใช้นโยบายทางการคลังร่วมกันของกลุ่มเศรษฐกิจใหญ่ แต่ในทางกลับกันความร่วมมือหลักที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจคือการปิดกั้นการเดินทางและให้ประชาชนอยู่ห่างกันมากขึ้น ซึ่งแม้จะช่วยลดการระบาดได้ดีที่สุด แต่ก็จะกดดันให้เศรษฐกิจชะลอตัวแรงและนานกว่าที่หลายฝ่ายประเมินไว้

* ในส่วนของนโยบายการเงิน ธนาคารกลางเกาหลี (BoK) ก็ลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 50bps ลงสู่ระดับ 0.75% ในการประชุมฉุกเฉินวานนี้ ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ก็เริ่มซื้อพันธบัตรรัฐบาลวันเดียวกันกว่า 940 ล้านดอลลาร์ (1 แสนล้านเยน) และตั้งเป้าที่จะซื้อ ETF ต่อทันที ในวงเงิน 12 ล้านล้านเยนและ J-REIT ในวงเงิน 1.2 แสนล้านเยน ถ้าตลาดยังคงผันผวน

* ในส่วนของดอลลาร์ ช่วงคืนที่ผ่านมาอ่อนค่าลงตามภาพตลาดหุ้นสหรัฐ โดยล่าสุดกลับค่าเงินเยนกลับจากระดับ 108 เยนต่อดอลลาร์มาที่ระดับ 106 เยนต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ตามถ้าความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกยังสูงขึ้น ก็กลับมากดดันสกุลเงินเอเชียทั้งหมดในท้ายที่สุด เงินบาทจึงอ่อนค่าไปรอเหนือระดับ 32 บาทต่อดอลลาร์อย่างรวดเร็ว

* ในระยะต่อไป จึงต้องจับตาทิศทางของเศรษฐกิจทั่วโลกก่อน เชื่อว่าจะยังคงเห็นนโยบายในเชิงปิดประเทศมากขึ้น ซึ่งจะกดดัน เงินบาทและสินทรัพย์เสี่ยงต่อไป โดยมีประเด็นความหวังคือ การใช้นโยบายเศรษฐกิจเชิงบวกร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันก็ดูจะเกิดขึ้นได้ยาก

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.14 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 98.06

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -5,425.08 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -9,121.65 ล้านบาท

* สปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่าหนึ่งกระหนาบระหว่างธนาคาร วานนี้ 31.993 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้